



บจ.ไทยยังคงแชมป์ อันดับ 1 ธรรมากิบาลในอาเซียน



วิทิต นิจกาวร

สถาบันกรรมการบริษัทไทยเผยผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามมาตรฐานอาเซียนปี 56/57 บริษัทจดทะเบียนไทยรักษาแชมป์ครองอันดับ 1 ด้านธรรมากิบาลในอาเซียน รองลงมาคือ มาเลเซีย และสิงคโปร์

โดยเมื่อไม่นานมานี้ นายวิทิต นิจกาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้เปิดเผยผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามมาตรฐานอาเซียน (โครงการ ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2556/2557 ว่า บริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้นำที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.39 คะแนน รองลงมาคือ มาเลเซีย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 71.69 และอันดับ 3 คือ สิงคโปร์ มีคะแนนเฉลี่ย 71.68

นอกจากนี้ จากการจัดอันดับคะแนนของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน ที่ทำการสำรวจในโครงการ 529 บริษัท พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนไทย 4 แห่ง ติดใน TOP 10 และ 18 แห่งติดใน TOP 50

สำหรับผลสำรวจเฉพาะบริษัทจดทะเบียนไทย 100 บริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 พบว่าได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.39 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปี 2555/2556 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.66 คะแนน โดยหมวดที่บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอีก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม คือ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ส่วนหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการนั้น ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 3 ซึ่งเป็นหมวดที่บริษัทจดทะเบียนไทยต้องพัฒนาต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมให้หุ้นไทยเป็นหลักทรัพย์อาเซียนที่น่าลงทุน

สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยเกิน 90 คะแนน มี 17 บริษัท คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท พีริเซียส ธิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)